

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง(หลังอาคารสำนักงาน)

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวีระศักดิ์ เกิดกล้า	ประธานสภาเทศบาล	นายวีระศักดิ์ เกิดกล้า
2	นายเวียงชัย ศรีชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายเวียงชัย ศรีชัย
3	นายคะนองชัย จันทน์เนย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายคะนองชัย จันทน์เนย
4	นายสมบูรณ์ ชูเชิด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายสมบูรณ์ ชูเชิด
5	นายสมชาย เคียงคู่	รองประธานสภาเทศบาล	นายสมชาย เคียงคู่
6	นายรำพึง ทิมสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายรำพึง ทิมสูงเนิน
7	นายพนัส แดกฉาน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายพนัส แดกฉาน
8	นายมานพ ผลฟัก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายมานพ ผลฟัก
9	นายพินิจ ประพันธ์ศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายพินิจ ประพันธ์ศิริ
10	นายประกอบ คงคา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายประกอบ คงคา
	<u>สมาชิกสภาผู้ไม่มาประชุม</u>		
	-		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายนะริน ดีนตา	นายกเทศมนตรี	นายนะริน ดีนตา
2	นายสุรพล คนกล้า	รองนายกเทศมนตรี	นายสุรพล คนกล้า
3	นายเสนอ ไชโย	รองนายกเทศมนตรี	นายเสนอ ไชโย
4	นายเสนาะ รอดเที่ยง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายเสนาะ รอดเที่ยง
5	นายธีรเชษฐ ดีนตา	รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ	นายธีรเชษฐ ดีนตา
6	น.ส.วันเพ็ญ แดกฉาน	เจ้าพนักงานธุรการ	น.ส.วันเพ็ญ แดกฉาน
7	น.ส.วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	น.ส.วิชญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
8	นายพิษณุ เจริญภัทราวุฒิ	หัวหน้าสำนักปลัด	นายพิษณุ เจริญภัทราวุฒิ
9	นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์	ปลัดเทศบาล	นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
10	น.ส.สุภิณี คงเจริญ	นิติกร	น.ส.สุภิณี คงเจริญ
11	นายสมเจตน์ จันจ้อย	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายสมเจตน์ จันจ้อย
12	นายรัชภูมิ คุณากรวัตร	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	นายรัชภูมิ คุณากรวัตร

เริ่มประชุม	เวลา 09.30 น.
	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 1</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	รับรองรายงานการประชุม
ประธาน	ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
นายเวียงชัย ศรีชัย	แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องในสาระสำคัญ เห็นควรรับรองรายงานการประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจ	พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองยาง
รายงานการประชุม	สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
มติที่ประชุม	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
	3.1 เรื่อง “การจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการวางท่อส่งน้ำ(ท่อ PVC)ระบบประปาหมู่บ้าน สายบ้านนางทุเรียน”
ประธาน	ขอให้นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม
นายกเทศมนตรี	ชี้แจงว่าด้วยได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองยาง เขต 1 (นายเวียงชัย ศรีชัย) และราษฎรในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเข้ ตำบลคลองยางว่ามีครัวเรือนที่อยู่บริเวณช่วงปลายท่อเขตส่งน้ำประปา ประสบปัญหา น้ำประปาไหลอ่อน เนื่องจากท่อประปาในช่วงปลายเป็นแบบ 6 หุน ประกอบกับสภาพท่อมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับครัวเรือนในอนาคตจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อประปาจากเดิมขนาด 6 หุน ไปเป็นขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาวประมาณ 552 เมตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 138 ท่อน จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 42,900 บาท เพื่อเปลี่ยนท่อประปาจากขนาด 6 หุน ไปเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สายบ้านนางทุเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงค่างานที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไว้ประกอบการพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม

พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำ
สำหรับการอุปโภค อย่างเพียงพอ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับวาง
ท่อส่งน้ำ PVC ตามที่เสนอมาได้ ภายในวงเงินงบประมาณ 42,900 บาท
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

3.2 เรื่อง “การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรดแบบใช้ฝ่ามือหรือหน้าผาก มี สัญญาณเตือน(พร้อมขาตั้งและแบตเตอรี่) จำนวน 2 เครื่อง

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอให้นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม

ชี้แจงว่าปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาด-โควิด 19 อีกระลอก
หนึ่ง ส่งผลให้ต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย การ
รักษาระยะห่าง รวมทั้งมาตรการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการใน
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองยาง รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรของ
เทศบาลตำบลคลองยาง ในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แต่การที่จะจัดคนให้มี
หน้าที่เฝ้าคัดกรองตลอดทั้งวัน อาจเป็นภาระที่หนักเกินควรและการรักษา
ระยะห่างอาจทำได้ไม่ดีพอ เพื่อเป็นการลดภาระความเหนื่อยล้าของ
บุคลากรที่ทำหน้าที่คัดกรองและการรักษาระยะห่างให้มีประสิทธิภาพ

จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำหรับจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรดแบบใช้ฝ่ามือหรือ
หน้าผาก มีสัญญาณเตือน(พร้อมขาตั้งและแบตเตอรี่) จำนวน 2 เครื่องๆละ
2,850 บาท รวมเป็นเงิน 5,700 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องวัดอุณหภูมิปรากฏตามสำเนาเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่าน
ไว้ประกอบการพิจารณาแล้ว

โดยโอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน
๕,๗๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่สำหรับ
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด(พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตามที่
เสนอมา ภายในวงเงินงบประมาณ 5,700 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์

ประธาน
นายกเทศมนตรี

3.3 เรื่อง “การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่สำหรับจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 12 เครื่อง

ขอให้นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม
ชี้แจงว่าเป็นที่คาดหวังได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และคาดว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นเครื่องมือในการคัดกรองในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วางแนวทางไว้สำหรับการเลือกตั้งภายใต้การระบาดของโรค COVID 19 จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จำนวน 12 เครื่องๆละ 1,990 บาท งบประมาณ 23,880 บาท

มติที่ประชุม

โดยโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ปรากฏตามสำเนาแคตตาล็อก ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไว้ประกอบการพิจารณาแล้ว

พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสได้ ตามที่เสนอมาภายในวงเงินงบประมาณ 23,880 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธาน
นายกเทศมนตรี

3.4 เรื่อง “การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่สำหรับจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง(แบบเหล็ก) จำนวน 3 ใบ

ขอให้นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม
ชี้แจงว่าด้วยเป็นที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จากการสำรวจ

	<p>อุปกรณ์ในการเลือกตั้งพบว่าหีบบัตรเลือกตั้งได้ชำรุดไปเป็นจำนวน 3 ใบ ซึ่งจะทำให้ไม่มีหีบบัตรใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง</p> <p>จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 35 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. จำนวน 3 ใบๆละ 3,000 บาท งบประมาณ 9,000 บาท</p>
มติที่ประชุม	พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง(หีบเหล็ก) ได้ตามที่เสนอมา ภายในวงเงินงบประมาณ 9,000 บาท
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-
ประธาน	สอบถามในที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม
ปิดประชุม	เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ สมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองยาง